
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

 กญัชาทางการแพทย ์ - 

มตชิน สาํนักข่าวไทย 

มตชินออนไลน ์

   -เสนอข่าว นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรญู ผอ.มูลนิธชิีววิถ ีเรียกร้องให้กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

ยกเลิก 11 คาํขอสทิธบิตัรสารสกดัจากกญัชา และเปิดเผยข้อมูลการย่ืนขอจดสทิธบิตัร 

ทั้งหมด เพราะทราบว่าใน 1 คาํขอที่ย่ืนมามเีงื่อนไขผู้รับสทิธแินบท้าย 61 รายการ โดยให้

เวลา 1 สปัดาห์ หากกรมทรัพย์สนิทางปัญญาไม่มคีวามชัดเจนในการแก้ไข เครือข่ายภาค

ประชาชนจะรวมตวักนัฟ้องร้อง  

 

มตชิน   -เสนอข่าว ศ.นพ.ธรีะวัฒน ์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ยํา้ถงึประโยชน์ของกญัชา 1.สามารถรักษาและคุมอาการของ

ผู้ป่วยมะเรง็ โรคลมชัก เดก็ที่เกดิมาพิการหรือมนีํา้คั่งในโพรงสมองได้ 2.แม้กญัชาจะเป็น

พืชสมุนไพรที่ทาํให้เสพตดิ แต่หากให้ความรู้  ให้คาํแนะนาํในการใช้ และทาํให้ถูกกฎหมาย

กส็ามารถควบคุมได้ 3.การที่บริษัทยาต่างชาตย่ืินขอจดสทิธบิตัรเกี่ยวกบักญัชา ในอนาคต

พืชเหล่านี้อาจต้องถอนออกจากยาเสพตดิ 4.แม้จะยังไม่มกีารใช้กญัชารักษาผู้ป่วย แต่มี

การตดิตามการศึกษาวิจัยในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  

และรู้ ว่าได้ผลในการรักษาบาํบดัอาการของโรคบางอย่าง นอกจากนี้  ในการเข้าถงึกญัชาไม่

ควรใช้แต่ในรพ. แต่ควรต้องรวมถงึร้านยาที่มเีภสชักรตามใบสัง่ รวมถงึการที่ผู้ป่วยและ

ครอบครัวสามารถใช้พืชกญัชาในบ้านอย่างมอีงคค์วามรู้ได้ด้วย    

 

แนวหน้า  

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

   -เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาตรัิกษ ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ เปิดเผยว่า 

สภาเกษตรกรฯ สนใจเร่ืองกญัชารักษาโรคมานาน เพราะพิสจูน์แล้วว่าได้ผล ต้นทุนไม่แพง

และยังเป็นโอกาสของเกษตรกรในสร้างอาชพี สร้างรายได้ให้กบัตนเองและประเทศชาต ิ 

จึงเหน็ควรจัดตั้งเป็นองคก์รชื่อ แคนนาบสิ เพ่ือการป้องกนั รักษาโรค (MEDICAL 

CANNABIS ORGANIZATION) เพ่ือร่วมกนัผลักดนัให้เป็นจริง กาํหนดเปิดตวัวันที่ 21 

พ.ย.นี้  ที่อาคารวชิรานุสรณ ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

   -เสนอข่าว ดร.อาทติย์ อไุรรัตน์ อธกิารบดมีหาวิทยาลัยรังสติ โพสตเ์ฟซบุก๊ให้ข้อเสนอ

การออกกฎระเบยีบสาํหรับการปลูกกญัชาเสรีเพ่ือการแพทย์สาํหรับประชาชน 1.ผู้ที่จะ

ปลูกต้องได้รับอนุญาต 2.ต้องกาํหนดหลักเกณฑก์ารเปิดเสรีให้ประชาชนรายย่อยเข้าถงึ 

และไม่ให้มกีารผูกขาด รวมถงึกาํหนดพ้ืนที่ที่ให้ปลูกได้ 3.การอนุญาตต้องกาํหนดเฉพาะ

พันธุท์ี่จะนาํมาใช้ทางการแพทย์ ปริมาณ จาํนวนพ้ืนที่ มาตรฐานและวิธกีารปลูก การ

ตรวจสอบ ควบคุม และบทลงโทษ  4.กาํหนดผู้มสีทิธิ์รับซื้อ วิธกีารรับซื้อ จัดจาํหน่าย มใิห้

ซื้อขายโดยเสรี ทั้งนี้  ไม่รวมถงึการปลูกในครัวเรือนเพ่ือรักษาผู้ป่วยในบ้านตามที่ได้กาํหนด

ไว้ ส่วนความคดิและแผนที่จะให้อภ.หรือโรงงานยาสบูผูกขาด และมบีริษัทเอกชนมาแอบ

แฝงผูกขาดด้วยแบบต่างประเทศทาํ ขอคดัค้านไม่เหน็ด้วย  

 

ผู้จัดการรายวัน 

เวบ็ไซต ์mthai 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

    -เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสตเ์สนอแนว

ทางแก้ไขปัญหาเร่ืองกญัชา 1.ในระยะแรกจะยังคงกญัชาไว้เป็นยาเสพตดิประเภท 5 แต่ให้

ปลดกญัชงและกระท่อมออกจากบญัชียาเสพตดิ (เมื่อเพิกถอนการขอจดทะเบยีนสทิธบิตัร

ของต่างชาตแิล้ว ให้ปลดกญัชาออกจากบญัชยีาเสพตดิทนัท)ี 2.อนุญาตให้อบจ. องคก์ร

ของรัฐและเอกชน สามารถปลูกกญัชาได้โดยต้องขออนุญาตจาก ปปส. และอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของกองทพับกหรือปปส. 3.อนุญาตให้ผู้ป่วยสามารถใช้กญัชาและสารสกดัจาก

กญัชาในการรักษาโรคมะเรง็ พาร์กนิสนั ลมชัก เบาหวาน ความดนั และอนุญาตให้ตาํรับ

 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่19 พฤศจิกายน 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 
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ยาแผนไทยสามารถใช้กญัชาเป็นตวัยาได้ 4.อนุญาตให้รพ.รัฐและเอกชนรวมทั้งคลินิกที่

ได้รับอนุญาตสามารถใช้กญัชาหรือสารสกดัจากกญัชาในการรักษาโรคได้ 5.อนุญาตให้

ส่งออกไปยังประเทศที่มกีารปลดลอ็คกญัชาเพ่ือการค้าได้ 6.จัดเกบ็ภาษีในการปลูกกญัชา 

และในการขายสารสกดัจากกญัชาเป็นภาษีสรรพสามติ ร้อยละ 20 เว้นแต่ที่เป็นยาให้เกบ็

ภาษีร้อยละ 10 7.ให้เพิกถอนคาํขอสทิธบิตัรของต่างชาตทิั้งหมด และกาํหนดให้ผู้ได้รับ

อนุญาตปลูกหรือแปรรปูหรือขายกญัชาต้องเป็นคนไทยหรือบริษัทไทยเท่านั้น 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

    -เสนอข่าว มูลนิธชิีววิถเีผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุค๊ว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้

รวบรวมตาํรับยาที่มกีญัชาเป็นส่วนผสม พบว่ามมีากถงึ 93 ตาํรับ รวมถงึตาํรับยาอื่นๆและ

สตูรยาจากกญัชาจากหมอพ้ืนบ้านที่ใช้ในการักษาโรคต่างๆ เช่น ระงับปวด ลมชัก อาการ

ทางประสาทต่างๆ เป็นต้น  แต่กรมทรัพย์สนิทางปัญญากลับละเลยการปกป้องทรัพยากร

และภมูปัิญญาท้องถิ่น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้ จะเป็นเคร่ืองมอืสาํคญัในการปฏเิสธสทิธบิตัรที่มชิอบ 

และ/หรือการสร้างเงื่อนไขให้บริษัทที่จดสทิธบิตัร ซึ่งพัฒนาจากความรู้ เกี่ยวกบัสมุนไพร

และภมูปัิญญาท้องถิ่น ต้องเจรจาภายใต้หลักการ ABS ( Access and Benefit Sharing) ก่อน  

 

เวบ็ไซตm์thai      -เสนอข่าว ก.พาณชิย์ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับคาํขอจดสทิธบิตัรสารสกดั

จากกญัชา ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญาอย่างละเอยีด เพราะเป็นการย่ืนคาํขอมาไม่ตํ่ากว่า 

8 ปี และได้ขอให้ฝ่ายกฎหมายเข้ามาดูเชิงลึกถงึวิธกีารพิจารณาคาํขอ เพ่ือให้เกดิประโยชน์

สงูสดุ โดยจะชี้แจงรายละเอยีดต่อสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิในวันที่ 20 พ.ย.นี้  

 

 

มตชิน แนวหน้า  

คมชัดลึก  

ข่าวสด เดลินวิส ์

ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น

ทนัโลก 

แพทยล์วนลามคนไข ้

    -เสนอข่าว นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค ์

กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบข้อเทจ็จริงกรณี นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร สูตินรีแพทย์ รพ.

สวรรคป์ระชารักษ์ ถูกร้องเรียนกระทาํอนาจารคนไข้ขณะเข้ารับการรักษาในคลินิกส่วนตัว 

ว่า เร่ืองยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ต้องรอผลจากทางเจ้าหน้าที่ตาํรวจประกอบ เพราะเป็น

เร่ืองที่เกิดขึ้ นภายนอกสถานที่ราชการ ซึ่ งนพ.จักรพงษ์ได้มาปรึกษาและแจ้งว่าเกิด

ความเครียดจากเร่ืองดังกล่าว จึงขอใช้สิทธิลาในวันที่ 19 พ.ย. นี้  ล่าสดุ มีกระแสข่าวว่า

ทนายความเตรียมพาผู้เสยีหายเข้าร้องขอความเป็นธรรมให้เร่งรัดคดต่ีอผู้บญัชาการตาํรวจ

แห่งชาตใินเช้าวันที่ 20 พ.ย. 

   พ.ต.ท. บุญเชิด จันทร์มณ ีรอง ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ พร้อมพนักงานสอบสวนเข้า

ตรวจสอบคลินิกนพ.จักรพงษ์ เพ่ือหาหลักฐานเพ่ิมเติม เบื้ องต้นได้ทดสอบจําลอง

สถานการณ์จากภายในห้องว่า หากคนไข้ตะโกนออกมาด้านนอกจะสามารถได้ยินเสียง

หรือไม่ พบว่าคนภายในห้องตะโกนออกมาสามารถได้ยินเสยีงระดบัหนึ่ง  

    ด้าน เพจทนายนิด้า ของ น.ส.ศรันยา หวังสขุเจริญ ได้โพสตช์ี้แจงข้อเทจ็จริงเร่ืองจะพา

ผู้เสยีหายไปร้องผบ.ตร. ว่าไม่เป็นความจริง โดยมผู้ีเสยีหายไม่น้อยกว่า 50 คนที่ตกเป็น

เหย่ือ ทั้งถูกข่มขนืและถูกอนาจาร ตดิต่อมาให้ข้อมูลผ่าน ซึ่งจะขอให้เป็นพยานในชั้นศาล

ให้ 

   นายเดชา กิตติวิทยานันท์ เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ ไลฟ์สดให้ความคิดเห็นทาง

กฎหมาย ว่า เร่ืองที่เกิดขึ้ นมีพิรุธคือ 1.ขณะที่มาร้องเรียนทนายความ ผู้เสียหายไม่มี

หลักฐานพิสจูน์ความผิด เหตุการณ์ผ่านมา 10 วันไม่มีการแจ้งความ ไม่มีข้อมูลการต่อสู้

ขัดขวาง ไม่มีหลักฐานการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 2.เมื่อไม่มีพยานหลักฐาน 

ทนายความทั่วไปไม่น่าดาํเนินคดีต่อ เพราะอาจแพ้คดีได้ 3.การที่ทนายความแนะนาํให้

ผู้เสียหายไปหลอกล่อแพทย์เพ่ือบันทึกเสียงและหลอกล่อขอเงินจนได้มา เป็นการได้

พยานหลักฐานด้วยวิธกีารมิชอบด้วยกฎหมาย 4.ผู้เสยีหายเรียกเงินจากแพทย์แล้วได้เงิน

มาเท่ากบัยอมความ คดีอาญาระงับตาม วิอาญามาตรา 39(2) 5.เมื่อได้เงินจากแพทย์ 3 

แสนบาท แล้วยังเอามาประจาน ทาํให้สงัคมตั้งข้อสงสยัว่าถ้าต้องการให้แพทย์ติดคุกจะไป

เรียกเงินเพ่ืออะไร 6.ทนายอ้างว่ามีคนร้องเรียนว่าถูกหมอข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ

- 
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มากกว่า 50 คน ตั้งแต่ 15 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน มีแต่คาํกล่าวอ้างไม่มีหลักฐาน ฝากถึง

ประชาชนอย่าเพ่ิงเชื่อจนกว่าจะส่งฟ้องศาล และฝากถึงทนาย ถ้าไม่มีพยานหลักฐาน อย่า

ทาํความเสยีหายให้กบัคู่กรณมีากขึ้น ด้าน น.ส.ศรันยา ยืนยันว่ามพียานหลักฐานและมั่นใจ 

    ด้าน บุม๋-ปนัดดา วงศ์ผู้ด ีพร้อมผู้เสยีหายที่ถูกข่มขนืกระทาํชาํเรา จะเข้าย่ืนหนังสอืถึง 

พล.ต.อ.จักรทพิย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพ่ือให้ช่วยตดิตามการดาํเนินคดกีบัผู้กระทาํความผิด 

ขณะนี้ กาํลังตามหาผู้เสยีหายรายใหม่ พร้อมประชาสัมพันธใ์ห้ผู้ที่เคยถูกนายแพทย์รายนี้

ลวนลามแจ้งมาที่เพจองค์กรทาํดี เพ่ือจะได้รวมตัวกันไปแจ้งความดาํเนินคดี ล่าสุดมี

ผู้เสยีหายไม่ตํ่ากว่า 50 คนแล้ว 

M2F  

คอลัมน์ IN BRIEF 

   -เสนอข่าว นพ.อทิธพร คณะเจริญ เลขาธกิารแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาได้รวบรวม

ข้อมูลจากสื่อที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว เพ่ือรอข้อเทจ็จริงจากพนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหาย

ร้องเรียนมา เพ่ือเข้าสู่การดาํเนินคดีจริยธรรมตามกฎหมาย และดาํเนินการกบัผู้เกี่ยวข้อง

ต่อไปโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรม กรณีนี้ สร้างความเสยีหายต่อวงการแพทย์ ทาํให้

ประชาชนเสยีความเชื่อมั่น อาจตั้งอนุกรรมการชุดเฉพาะกจิขึ้นมาแก้ปัญหาในภาพรวม 

 

 หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ - 

ไทยรัฐ สกูป๊หน้า1  -เสนอบทความเกี่ยวกบัหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ “ยุทธศาสตร์ที่ 4” ช่วงปี พ.ศ.

2560-2564 เป็นการยกระดบัยุทธศาสตร์ที่ 1-3 ภายใต้ หลักการ “SAFE” ประกอบด้วย 

Sustainability (ย่ังยืน) Adequacy (เพียงพอ)  Fairness (เป็นธรรม) และ Efficiency 

(คุ้มค่า)  หลักประกนัสขุภาพแห่งชาตไิทยเกดิจากเราทุกคนและทุกหน่วยงานที่ร่วมมอืกนั

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นตวัอย่างให้กบันานาประเทศ   

 

เดลินวิส ์ 

คอลัมน์คนหน้า 5 
 -กล่าวว่า อยากให้ สปสช.พิจารณาผลสาํรวจของซเูปอร์โพล โดย ดร.นพดล กรรณกิา 

เกี่ยวกบัทุกขข์องผู้ใช้บริการรพ. ซึ่งคร่ึงหนึ่งใช้สทิธบิตัรทอง เนื่องจากพบว่า ร้อยละ 33.5 

ทุกขก์บัการรอควินาน ร้อยละ 15.2 ไม่ประทบัแพทย์-พยาบาล และร้อยละ 13.4 ได้ยา

ราคาถูก คุณภาพตํ่า  เพราะถ้าฟรีแล้วไม่มคุีณภาพจะทาํให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น จน

กลายเป็นความสาํเรจ็ที่นาํพาไปสู่ความหายนะ 

 

 ภาษียาเสน้ - 
ผู้จัดการรายวัน 

คอลัมน์ทนัประเดน็ 

  -กล่าวว่า การขึ้นภาษียาเส้นเป็นสิง่ที่จาํเป็นสาํหรับประเทศไทย รัฐบาลควรประกาศโรด

แมปการขึ้นภาษียาเส้นที่เป็นรปูธรรม ซึ่งน่าจะช่วยลดความตื่นตระหนกของชาวไร่ยาสบู

และอตุสาหกรรมยาเส้นได้ และช่วยให้คนกลุ่มนี้มเีวลาปรับตวั ที่สาํคญัคอืช่วยลดแรง

ต่อต้านการขึ้นภาษียาเส้นได้ เพราะยาเส้นอนัตรายเหมอืนกนับุหร่ี จึงถงึเวลาแล้วที่ก.การ

คลังจะร่วมมอืกบัสธ. จัดการกบัปัญหานี้อย่างจริงจงั 

 

 

คมชัดลึก  ไทยรัฐ 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เดลินวิส ์ สยามรัฐ 

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ไซตม์ตชิน   

มาตรการลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 

     -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุน 

สสส. กล่าวว่า คกก.กองทุนฯ ได้พิจารณาแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนน

ในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยเฉพาะแนวทางการทาํงานเพ่ือ

แก้ไขปัญหาดื่มแล้วขับ โดยในช่วง 7 วันอันตราย สสส.จะร่วมกับ สธ. สตช. ผลักดัน

มาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้บาดเจบ็และเสยีชีวิตทุกคน หากพบว่าดื่มแล้ว

ขบัจะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันภัยและสินไหมทดแทน ทั้งนี้  หน่วยงานระดับอาํเภอ

ต้องประกาศวาระ “อาํเภอปลอดภัย” เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุตลอดปี และสสส.ต้องเร่ง

ทาํงานร่วมกับ พชอ. 283 อาํเภอ ที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงอย่างเข้มข้น ส่วนมาตรการช่วง

เทศกาลลอยกระทงให้จัด “พ้ืนที่จัดงานปลอดภัย” คอื ปลอดเหล้า ปลอดประทดัยักษ์ และ

โคมลอย 

- 

 

เดลินวิส ์

อุบติัเหตุทางถนน 

       -เสนอข่าว นายสรุชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานในพิธจุีดเทยีน

และวางดอกไม้ราํลึกเนื่องในวันโลกราํลึกถึงผู้สญูเสยีจากอุบัติเหตุทางถนน ที่บริเวณหน้า

- 
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สาํนักงานองคก์ารสหประชาชาต ิประจาํประเทศไทย โดยม ีนพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธกิาร

มูลนิธเิมาไม่ขบั น.ส.โจ ยี ยัง ผู้แทนองค์การสหประชาชาติ ประจาํประเทศไทย หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และเหย่ือจากอบุตัเิหตเุมาแล้วขบัเข้าร่วมพิธ ี

      นพ.แท้จริง กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้บาดเจบ็จากอุบัติเหตุกว่า 1 ล้านคน และเสยีชีวิต

กว่า 2 หมื่นคนต่อปี เฉล่ีย 60 คนต่อวัน มากที่สดุเป็นอันดับ 1 ของโลก และในแต่ละปีมี

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยได้รับบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นจาํนวนมาก ส่งผล

กระทบต่อการท่องเที่ยว ขณะที่ นายสุรชัย กล่าวว่า สนช.ได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

หาทางลดอุบัติเหตุและมาตรการป้องกนัอยู่เสมอ โดยให้กรมการขนส่งเข้มงวดตรวจสอบ

สภาพรถและการขอใบอนุญาตขับขี่ และได้ปรึกษากับกรมทางหลวงให้สร้างถนนให้

ปลอดภัย และต่อไปจะออกกฎหมายที่รุนแรงเข้มข้นเอาผิดกบัผู้ที่เมาแล้วขับ ส่วนผู้ที่ขับขี่

ไม่เคารพกฎจราจร จะส่งต่อให้ตาํรวจ กรมการขนส่งทางบก พิจารณาการพักหรือยกเลิก

ใบอนุญาตขบัขี่ 

 

เดลินวิส ์ มตชิน 

กรงุเทพธรุกจิ 

ซูเปอรบ์อรด์สุขภาพ 

     -เสนอข่าว นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวในการเสวนา “3 

กฎหมายสขุภาพ...ก้าวหน้าหรือล้าหลัง” ว่า กฎหมายหลักประกนัสุขภาพเป็นกฎหมายที่

ประชาชนมส่ีวนร่วม คสช.ทาํให้กฎหมายที่จะนาํไปการลดความเหล่ือมลํา้ไม่ถูกหยิบยกขึ้น

มา ส่วนเร่ืองร่าง พ.ร.บ. คกก.นโยบายสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.... เคยมีการหารือท้วงติงกัน

แล้วว่าไม่ช่วยลดความเหล่ือมลํา้ และจะทาํให้ระบบสุขภาพเสียหาย แนวคิดให้ประชาชน

ร่วมจ่ายเพ่ือให้ระบบย่ังยืนจะทาํให้เกิดระบบสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม การแก้กฎหมาย

สขุภาพควรรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศของประชาธปิไตย 

     ด้าน นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากมี

แนวคดิเร่ืองการเกบ็เงินผู้ป่วยหน้างาน สิ่งที่ทาํคอืการเกบ็เงินเข้าคลังตั้งแต่แรก   

    ทั้งนี้  ในการเสวนา ภาคประชาชนมกีารนัดหมายรวมตัวกนัที่ทาํเนียบรัฐบาลในวันที่ 19 

พ.ย. เพ่ือคดัค้านการออกกฎหมายสขุภาพ 3 ฉบบัดงักล่าว 

- 

 

 

 

มตชิน  ไทยรัฐ 

ข่าวสด  เดลินวิส ์

Nationtv  

เนชั่นสดุสปัดาห์ 

เวบ็ไซตม์ตชิน   

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

รอ้งเรียนรพ.สมุทรสาครเรียกเงินเก็บค่ารบัศพ 

     -เสนอข่าว น.ส.ประนอม ศีลใจบุญ ญาติของผู้เสยีชีวิต ขอความช่วยเหลือจากสมาคม

กู้ภัยอมรินทร์ใต้ธนบุรี ตอบโต้ภัยพิบตั ิหลังจากไม่สามารถนาํศพบิดาออกจากห้องเกบ็ศพ

รพ.สมุทรสาครได้ โดยต้องเสียค่ารถและโลงศพ 11,000 บาท และต้องจ่ายค่ามัดจํา 

1,000 บาท 

      นพ.ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรสาคร กล่าวว่า การ

จัดการศพเป็นบริษัทเอกชนเข้ามารับดาํเนินการ จะรับเร่ืองไปตรวจสอบข้อเทจ็จริง อาจ

เกดิจากความเข้าใจคลาดเคล่ือน และได้ให้ญาติรับศพไปบาํเพ็ญกุศลได้โดยไม่ต้องจ่าย

เพ่ิม สร้างความพอใจให้แก่ผู้ญาตผู้ิเสยีชีวิต 

- 

 

เวล็ไซต ์Hfocus 

ผู้จัดการออนไลน ์

กรมประชาสมัพันธ ์

 

 

 

รพ.สมุทรปราการเก็บค่าคลินิกนอกเวลา  

    -เสนอข่าว พญ.ฤทยั วรรธนวินิจ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ชี้แจงกรณรีพ.ติดป้ายประกาศ

แจ้งเกบ็ค่าบริการทางการแพทย์สาํหรับผู้ป่วยด้วยโรคไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ จาํนวน 

110 บาทต่อคร้ัง เร่ิมตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2561 ว่า สาเหตุที่ต้องเกบ็ค่าบริการผู้ป่วยโรคไม่

ฉุกเฉินที่มารับบริการนอกเวลาราชการ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉินมาขอรับ

บริการนอกเวลาราชการจาํนวนมาก จนกระทบต่อการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยแต่ละวันมี

ผู้ป่วยมารับบริการนอกเวลาราชการประมาณ 200 ราย ในจาํนวนนี้ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเพียง

ร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นผู้ป่วยโรคไม่ฉุกเฉิน ทาํให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการไม่เตม็ที่และ

ล่าช้า ทั้งนี้  รพ.ดาํเนินการตามระเบียบของสธ.และระเบียบกระทรวงการคลัง โดยกรณีที่

เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินยังคงสามารถมารับบริการได้ตามสทิธไิม่ต้องจ่ายเพ่ิม และได้ติดประกาศ

ล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้ป่วยรับทราบ รวมทั้งประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องรพ.ด้วย 

- 
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 มตชิน  ไทยโพสต ์

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

การใชย้าปฏิชีวนะในสวนสม้ 

      -เสนอข่าว ผศ.ภญ.นิยะดา เกียรติย่ิงอังศุลี ผจก.ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา

ระบบยา กล่าวถงึความคบืหน้ากรณพีบการฉีดยาอะมอ็กซีซิลลินเข้าต้นส้มเพ่ือรักษาโรคกรี

นนิ่งในสวนส้มพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคกลาง โดยสธ.ได้มอบหมายให้ สสจ.ในพ้ืนที่

ตรวจสอบ 

     ด้าน นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า การแก้ปัญหาเช้ือดื้ อยาของ

ประเทศไทย มกีารตั้ง คกก.นโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาต ิมีรองนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน มีการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้ อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.

2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องกับก.เกษตรฯ โดยตรง เร่ืองการป้องกันและ

ควบคุมเชื้ อดื้ อยาและควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาค

การเกษตรและสตัว์เล้ียง 

- 

 

สาํนักข่าวไทย 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซต ์mthai 

 

 

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมโฆษณาเกินจริง 

   -เสนอข่าว นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ได้รับเร่ือง

ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบเฟซบุก๊ phiriya.ladpala เบื้องต้นพบมีภาพและข้อความโฆษณา

ผลิตภัณฑ ์Wealthy Health Royal Jelly ด้วยข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาต และยังพบการ

โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 2 เว็บไซต์ คือ http://www.อาหาร

เสริมนมผึ้ง.com และ http://www.wealthyhealth-th.com ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑพ์บ

ระบุชื่อ นมผึ้ง (Royal jelly) นาํเข้าและจัดจาํหน่ายโดย บริษัท กูด๊เฮลท ์อนิเตอร์เทรดดิ้ ง 

จาํกดั และผู้ประกอบการแจ้งยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ม.ีค. 2560 ผลิตภัณฑท์ี่พบใน

ท้องตลาดหลังจากนี้ จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑอ์าหารปลอม การโฆษณาผลิตภัณฑด์ังกล่าว

จึงถอืเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต มคีวามผดิตามพ.ร.บ.อาหารฯ อย.ได้มีหนังสอืสั่ง

ระงับการโฆษณา รวมทั้งดาํเนินการตามกฎหมายกบัผู้กระทาํการโฆษณาผลิตภัณฑด์งักล่าว

แล้ว ขอแจ้งเตอืนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑเ์สริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณ

เกินจริงทางสื่อออนไลน์ ระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากรับประทาน

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารแล้วมีอาการผิดปกติหรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย ร้องเรียนได้ที่

สายด่วน อย. 1556 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสสจ.ทั่วประเทศ 

- 

 

ข่าวสด 

ไทยโพสต ์

 

ออกกําลงักายลดโรคหวัใจ 

  -เสนอข่าว นพ.ณฐัพงศ์ วงศิวิวัฒน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า การออกกาํลังกาย

ช่วยให้กล้ามเนื้ อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายมากขึ้ น ช่วยเพ่ิมการ

ไหลเวียนของเลือดไปเล้ียงหัวใจ สามารถลดการเกดิโรคหัวใจชนิดต่างๆ เช่น โรคล้ินหัวใจ

ร่ัวหรือตีบ โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง และยังลดอัตราการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วย

โรคหัวใจอกีด้วย ที่สาํคญัการออกกาํลังกายสามารถลดความอ้วน ลดระดับคอเลสเตอรอล 

เบาหวาน เพ่ิมความกระฉับกระเฉง เพ่ิมความแขง็แรงของกล้ามเนื้ อและกระดูก ช่วยให้

หลับสบายและลดภาวะเครียด ควรออกกาํลังกายเป็นประจาํโดยตั้งเป้าหมายระยะสั้นและ

ระยะยาวในการออกกาํลังกายร่วมกบัเพ่ือนๆ หรือครอบครัว 

    พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การออกกาํลังกายเพ่ือ

สขุภาพของหัวใจทาํได้ตามความเหมาะสมของวัย ในความแรงที่เพียงพอต่อการกระตุ้น

การพัฒนาของร่างกายและหัวใจโดยไม่เสี่ยงอนัตราย และทาํให้เป็นกจิวัตรประจาํวัน ควร

เร่ิมด้วยการวอร์มร่างกายให้พร้อมประมาณ 5-10 นาที ตามด้วยออกกาํลังกายตาม

ความสามารถที่จะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเรว็ขึ้น ถึงระดับที่มีชีพจร 60-80% อย่างน้อย 20 

นาท ีและชะลอโดยการทาํให้ช้าลง 5-10 นาท ี

- 

 

สยามรัฐ  

คอลัมน์ สงัคมสยามรัฐ 

วนัเอดสโ์ลก 

  -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับ ผอ.

ศูนย์วิจัยโรคเอดส ์และทวีศักดิ์ เลศประพันธ ์รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงข่าว "งานเทยีนส่อง

- 

http://www.wealthyhealth-th.com/


                                                             สรุปข่าววันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 6 
สื่อ ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ใจ" เนื่องในวันเอดสโ์ลก 2561 ภายใต้แนวคิด "U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากบัไม่แพร่" ที่

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 ศนูย์วิจัยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

 

ไทยรัฐ 

โครงการหมอชวนวิ่ง 

    -เสนอข่าว นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานประชุมโครงการหมอ

ชวนวิ่ ง จ.สมุทรสาคร เนื่ องในโอกาสแพทยสภาครบรอบ 50 ปี เ พ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ให้ตระหนักถึงการดูแล

สขุภาพด้วยการออกกาํลังกายกจิกรรม 

    นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เชิญชวนชาว กทม.ร่วมกจิกรรมหมอชวนวิ่ง ใน

วันที่ 25 พ.ย.นี้  ซึ่งกทม.จะรับคทาต่อจาก จ.สมุทรปราการ บริเวณกลางสะพานภมูิพล 1 

ในเวลา 07.30 น. และออกวิ่งร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากร 

กทม. ประชาชน ไปตามถนนพระราม 3 ถนนพระราม 4 ผ่านสถานีรถไฟหัวลาํโพง วง

เวียน 22 กรกฎา รพ.กลาง จนถึงศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ในเวลา 09.30 น. และ

จัดกิจกรรมส่งมอบคทา และออกเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพจากศาลาว่าการ กทม. ไปสิ้นสุดที่

บริเวณพระบรมรูปสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สธ. 

ในช่วง 15.30 น. ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้แทนแต่สายวิ่งจากเส้นทางทั่วประเทศจะรวมกนัเข้าสู่

แพทยสภา 

- 

 

ข่าวสด เวบ็ไซตข่์าวสด 

มะเร็งเตา้นม 

    -เสนอข่าว นายธรีวัฒน์ สดุสขุ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์คัด

กรองมะเรง็เต้านมโดยเคร่ืองเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 

เฉลิมพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่

เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ จัดโดยมูลนิธกิาญจนบารมี จ.ระยอง สสจ.ระยอง และ รพ.

บ้านฉาง โดยมีนางศรีทัศน์ บุญวรรโณ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นายจิระศักดิ์ ตะปะ

โจทย์ นอภ.บ้านฉาง นพ.ชัยวัฒน์ จัตพุร นพ.สสจ.ระยอง นางวราภรณ ์เจริญศิริโชต ินายก

เหล่ากาชาด จ.ระยอง เข้าร่วม โดยนําขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย

เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมเคล่ือนที่ 3 คัน ออกให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้มีการตรวจคัด

กรองสตรีแล้ว 650 คน เอกซเรย์  159 คน และพบเป็นมะเรง็ 13 คน 

- 

 

เวบ็ไซต ์ch7 

เวบ็ไซตป์ระชาชาต ิ

โรคชิคุนกุนยา 

   -เสนอข่าว นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพสิฐ ผอ.รพ.หาดใหญ่ เปิดเผยว่า ในพ้ืนที่ อ.

หาดใหญ่ พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาเข้ามารักษาตัวรายแรกช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา และเพ่ิม

มากขึ้นในช่วงเดือนต.ค.และพ.ย. ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้ โดยมีผู้ป่วยที่เข้าข่าย

ตดิเชื้อมารับการรักษารวม 201 ราย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-24 ปี และยังพบมีผู้ป่วย

ติดเชื้ อทั้งครอบครัว ได้แนะนาํผู้ป่วยและญาติกาํจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรอบๆ บ้าน 

และระวังอย่าให้ยุงกดั  

- 

 

เดลินวิส ์

โรคไขเ้ลือดออก 

   -เสนอข่าว สาํนักอนามยั กทม. รายงานข้อมูลสถานการณไ์ข้เลือดออกในกทม. ตั้งแต่ 1 

ม.ค.-10 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วย 7,655 ราย เสยีชีวิต 10 ราย ผู้ป่วยสงูสุดที่เขตหนอง

จอก บางกะปิ มนีบุรี คลองสามวา และจตจุักร ตามลาํดบั ช่วงอายุที่ป่วยสงูสดุ คอื 10-14 

ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 15-24 ปี กลุ่มผู้เสยีชีวิตยังเป็นผู้ใหญ่มากที่สดุ ทั้งนี้  จาก

สถิติหลังจากเดือน ก.ค.-ส.ค. แล้วจะมีการเว้นช่วง และจะระบาดหนักอีกคร้ังในเดือน 

พ.ย. จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันอย่าให้ยุงกัด เร่งตรวจสอบทาํลายแหล่ง

เพาะพันธุยุ์งภายในบ้าน 

- 

 


